

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SON**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 55 /UBND-VP  
V/v ngăn chặn công dân xuất  
cảnh lao động trái phép

Triệu Sơn, ngày 12 tháng 01 năm 2017

Kính gửi: - Chủ tịch UBND các xã, Thị trấn.

Ngày 23 tháng 02 năm 2016, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành công văn 267/UBND-VP về việc ngăn chặn công dân xuất cảnh lao động trái phép ở Trung Quốc và các nước. Qua một thời gian thực hiện, số công dân xuất cảnh lao động trái phép ở Trung Quốc và các nước đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, tình trạng công dân trên địa bàn huyện xuất cảnh sang Trung Quốc lao động trái phép vẫn diễn biến hết sức phức tạp, hiện vẫn còn 126 người đang lao động trái pháp luật tại TQ, nhưng thực tế số lượng còn lớn hơn. Nhiều trường hợp bị chủ người TQ bóc lột sức lao động “quyết tiền”, bắt làm “cửu vạn”, chuyển hàng lậu, hàng cấm sang biên giới’ phụ nữ bị ép làm gái bán dâm, bị mua đi bán lại cho đàn ông TQ. Trong khi đó cơ quan chức năng TQ đang tăng cường các hoạt động truy bắt, tịch thu tài sản, xử phạt và đẩy trở lại Việt Nam.

Thời điểm Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 là dịp mà số người xuất cảnh đi lao động trái pháp luật tại TQ trở về quê ăn tết, đây là điều kiện thuận lợi để triển khai hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân xuất trái phép đi lao động ở TQ và các nước

Để tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh lao động trái phép ở Trung Quốc trên địa bàn huyện Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã, Thị trấn:

- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn công dân xuất cảnh đi lao động trái pháp luật do 01 đ/c Phó Chủ tịch xã, thị trấn làm tổ trưởng để chỉ đạo các ban ngành tại xã triển khai các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang TQ. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các ban ngành tại xã, thị trấn.

- Nội dung tuyên truyền yêu cầu các xã, Thị trấn tập trung vào các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; hậu quả của việc xuất cảnh trái phép đi lao động ở TQ.

- UBND xã có biện pháp tuyên truyền thông qua đài truyền thanh của xã, Thị trấn, qua băng rôn, khẩu hiệu.

- Cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép đi lao động ở Trung Quốc và các nước. Người đứng đầu cấp ủy phải tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân trên địa bàn xuất cảnh trái phép đi lao động, bảo đảm hiệu quả, sát với thực tiễn địa phương đơn vị.

- Cấp ủy chính quyền xã, thị trấn phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân về biên giới quốc gia, về xuất nhập cảnh và xuất khẩu lao động; đồng thời, tuyên truyền các phương thức thủ đoạn và hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, đặc biệt là tuyên truyền để người dân thấy được tính rủi ro khi xuất cảnh đi lao động, làm thuê trái phép

- Các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; tổ chức họp thôn, xóm để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tổ chức cho từng hộ dân ký cam kết không đi lao động trái phép. Rà soát, nắm chắc tình hình, số lượng công dân đã xuất cảnh trái phép, các đối tượng có ý định xuất cảnh trái phép để có biện pháp tuyên truyền, vận động, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, không để công dân trên địa bàn xuất cảnh trái phép. Đồng thời, rà soát đánh giá thực trạng, nhu cầu lao động để có giải pháp giải quyết việc làm cho người dân, nhất là những người đi lao động trái phép đã trở về địa phương.

- Các lực lượng chức năng tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các phương án, biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép đi lao động.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thấy được những nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn khi đi lao động trái phép tại Trung Quốc và các nước, từ đó ổn định tư tưởng, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ngay tại địa phương.

- Đài truyền thanh tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân về xuất, nhập cảnh; những tác hại của việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động đến tình hình an ninh trật tự và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày **11/01/2016** đến ngày **22/02/2017** yêu cầu các xã, Thị trấn xây dựng kế hoạch để thực hiện theo các nội dung trên.

Quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc báo cáo đồng chí Trưởng ban chỉ đạo xin ý kiến ./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VTUBD.

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Trung**